



17 กรกฎาคม 2558

## เสียงสะท้อนความสุขเมื่อได้ใช้น้ำประปาครั้งแรก !!

### จากชาวชุมชนคลองฝรั่ง จ.นนทบุรี

“น้ำ” เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์มาช้านาน ทว่าในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีขยายตัวอย่างรวดเร็ว สวนทางกับแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่มีจำนวนลดลง ทั้งยังมีการปนเปื้อนจากน้ำดื่มคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้เช่นในอดีต ประชาชนจึงประสบความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้

“น้ำประปา” จึงเป็นสาธารณูปโภคสำคัญ โดยเฉพาะน้ำประปาของ “การประปาครหลวง” (กปน.) ซึ่งให้บริการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีความสะอาดตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) จึงสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบัน กปน. ยังได้เริ่มแก้ปัญหา และเยียวยาให้ประชาชนมี



การวางท่อประปา ของการประปาครหลวง



ชาวชุมชนคลองฝรั่ง มาขอติดตั้งประปาใหม่

น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ด้วยการร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริการ ดำเนินโครงการ “ขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” โดยร่วมกันออกค่าใช้จ่าย ในการวางท่อขยายเขตพื้นที่การให้บริการไปยังเขตหรือชุมชน ที่ยังไม่มีท่อจ่ายน้ำของ กปน. เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง



นายนำพล ทองใบ อบต. หมู่ 7

นายนำพล ทองใบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 7 ผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนคลองฝรั่ง หนึ่งในพื้นที่ของโครงการขยายเขตบริการฯ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวถึงความพึงพอใจกับโครงการนี้ว่า

“แต่ก่อนคนในชุมชนคลองฝรั่งต้องอาศัยน้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีปัญหาในเรื่องความสะอาด และน้ำไหลไม่ต่อเนื่อง พอ กปน. เข้ามาดำเนิน โครงการ

นี้ คนในชุมชนก็เปลี่ยนมาใช้ประปาเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะสะอาดกว่าแล้ว ยังไหลแรงและต่อเนื่องกว่าน้ำบาดาลมาก จึงหวังว่าทาง กปน. จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนต่างๆ มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้อย่างเพียงพอ”



คุณลุงหวล รุ่งโรจน์

เช่นเดียวกับ นายหวล รุ่งโรจน์ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองฝรั่ง ที่กล่าวชื่นชมคุณภาพของน้ำประปา โดยแต่ก่อน คุณหวล จะใช้น้ำบาดาลเป็นหลัก แต่เนื่องจากไม่มั่นใจในความสะดวก จึงต้องสั่งซื้อน้ำดื่มมาบริโภคแทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก แต่พอเปลี่ยนมาใช้น้ำประปาก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งอุปโภคและบริโภค จึงประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก

คุณสถิติกร ถ้ำทอง ผู้อาศัยอยู่ติดแนวเส้นท่อประปาของชุมชนคลองฝรั่ง เป็นอีกหนึ่งเสียงที่พอใจการให้บริการของน้ำประปาเป็นอย่างมาก หลังจากติดตั้งประปาเสร็จ คุณสถิติกรได้เริ่มใช้น้ำประปาควบคู่ไปกับน้ำบาดาลก่อน แต่พอได้เห็นความแตกต่างของความสะดวกและความต่อเนื่องในการไหล ทำให้ตอนนี้ตัดสินใจหันมาใช้น้ำประปาแบบเดียวแล้ว

จากเสียงสะท้อนที่เราได้เห็นผ่านรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้ใช้น้ำที่ได้รับบริการ แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของโครงการที่เกิดจากความเอาใจใส่ของ กปน. ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินโครงการนี้ผ่านความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและสำนักงานประปาสาขา เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย และเพียงพอ อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่บริการต่อไป



\*\*\*\*\*

เรื่องโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กองเผยแพร่ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1110 , 1111  
โทรสาร 0 2503 9563

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวมา ณ โอกาสนี้